

BIDV và Gemadept ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

05:01 24/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

BIDV và Công ty CP Gemadept vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược hướng tới mục tiêu đầu tư, phát triển xanh và chuyển đổi bền vững.

Tham dự và chứng kiến lễ ký, về phía BIDV có Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Lâm, Phó Tổng Giám đốc Trần Long cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị tại trụ sở chính và chi nhánh Ba Mươi Tháng Tư; về phía Gemadept có Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình và các cấp lãnh đạo có liên quan.



Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV và ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Giám đốc Gemadept đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

BIDV bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác với Gemadept một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng và logistics từ năm 2018. Nhận thấy quan hệ giữa hai đơn vị còn nhiều tiềm năng để phát triển, BIDV và Gemadept đẩy mạnh hợp tác chiến lược, trong đó tập trung vào các mảng tín dụng, trái phiếu xanh, tài trợ thương mại và tài trợ thanh toán phí dịch

vụ cảng, các sản phẩm số.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Giám đốc Gemadept đã chia sẻ về định hướng của Gemadept trong việc phát triển hệ thống cảng - logistics theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hiện đại, với mục tiêu trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cho biết, BIDV sẵn sàng tư vấn và thu xếp vốn, dưới các hình thức như khoản vay xanh, khoản vay liên kết bền vững cho những dự án phù hợp với tiêu chí xanh của Gemadept; phối hợp các đơn vị tư vấn để hỗ trợ xây dựng khung phát hành trái phiếu xanh cho Gemadept hoặc các công ty con để huy động vốn cho các dự án đầu tư. Về công tác chuyển đổi số, hai bên có thể xem xét xây dựng sản phẩm số trọn gói cho khách hàng có nhu cầu vay vốn, trả phí dịch vụ cảng, kho bãi, logistics, có kết nối thông tin giữa phần mềm của BIDV và Gemadept nhằm mang đến các giải pháp tài chính toàn diện, hiện đại cho khách hàng của Gemadept và khách hàng xuất nhập khẩu của BIDV.

Sự kiện là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác, là cơ sở để hai bên triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bidv-va-gemadept-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-chien-luoc>